



# จดหมายข่าว TPD



สวัสดีปีใหม่  
๒๕๕๕

อำนวยการ อำนวยการโชค อำนวยการชัย  
อำนวยการให้ หมดทุกข์ มีสุข  
อำนวยการลาก อำนวยการทรัพย์ พูนทวี  
สุขสวัสดิ์ สวัสดิ์ ปีใหม่เอ๋ย

ก่อนอื่นต้องกล่าวทักทายท่านผู้อ่านว่า “สวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2555” ปีใหม่นี้หลายท่านคงตั้งใจที่จะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆ เปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆ แต่สำหรับเครือข่ายข้อมูลการเมืองไทยแล้วถึงแม้จะก้าวเข้าสู่ปีใหม่ แต่เรายังคงยึดมั่นในหลักการและเป้าหมายของเครือข่ายข้อมูลการเมืองไทยอย่างไม่เปลี่ยนแปลง ปีที่ผ่านมาเราได้รวบรวมข้อมูลของ ส.ส. และ ส.ว. จนเป็นฐานข้อมูลที่สมบูรณ์ในระดับหนึ่ง ในปี พ.ศ. 2555 เราจะขยายฐานข้อมูลให้ครอบคลุมไปถึงข้าราชการการเมือง ผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานภาครัฐ องค์การภาคประชาชน รวมไปถึงหน่วยงานธุรกิจที่มีผลประโยชน์กับรัฐ เพื่อเพิ่มความสามารถในการเชื่อมโยงสายสัมพันธ์ต่างๆ ทั้งในภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจและภาคการเมือง



สำหรับปี พ.ศ. 2555 นี้ เหตุการณ์ทางการเมืองที่น่าจับตามอง คือ เรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2550 ว่าจะมีวิธีการหรือกระบวนการในการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างไร จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือไม่ จะมีการทำประชามติเพื่อขอแก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตราสำคัญๆ หรือไม่ รวมถึง พ.ร.บ.ปรองดอง ที่อาจมีการนิรโทษกรรม ผนวกรวมอยู่ด้วย ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าติดตาม ในปี พ.ศ. 2555

ในปี พ.ศ. 2555 ความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างกลุ่มความคิดต่างๆ ทางการเมืองยังคงมีอยู่อย่างเข้มข้น และพร้อมที่จะปะทุเป็นความรุนแรงเมื่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งดำเนินการในทางสุดโต่งตามความคิดของกลุ่มตน แต่ในความเป็นจริง อาจจะไม่เป็นเช่นนั้น เพราะแต่ละกลุ่มความคิดทางการเมืองจะพยายามเลี่ยงที่จะ

ไม่ทำอะไรที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งที่นำไปสู่ความรุนแรง พุดง่ายๆ คือ แต่ละฝ่ายจะไม่แลกหมัดกันแบบตาต่อตาฟันต่อฟัน เพราะถ้าเกิดขึ้นแล้วก็บาดเจ็บทั้งสองฝ่าย ความรุนแรงที่เกิดขึ้นได้ มีเพียงความรุนแรงทางความคิด การกล่าวหากันไปมา แต่จะไม่ถึงขั้นทำร้ายร่างกายกันหรือจัดมือบมาชนมือบ และแน่นอนว่า ชนวนที่ก่อให้เกิดวิกฤตทางการเมืองครั้งใหม่คงหนีไม่พ้นเรื่องการนิรโทษกรรม พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และการแก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตราที่อ่อนไหว

ไม่ว่าการเมืองในปี พ.ศ. 2555 จะเป็นอย่างไร อย่าลืมหลักการพื้นฐานของการเมืองในระบบประชาธิปไตยแบบตัวแทน ว่าผู้แทนราษฎรแต่ละท่านคือตัวแทนของประชาชนในเขตพื้นที่ที่ได้รับเลือก สภาคือที่ต่อรองผลประโยชน์ของประชาชน มิใช่ที่ต่อรองผลประโยชน์ของผู้แทน ประชาชนเรียกร้องความต้องการในเรื่องต่างๆ ผ่านผู้แทนของตน และโปรดจำไว้เสมอว่าผู้แทนไม่ใช่ผู้ปกครอง เขาเป็นเพียงผู้รับใช้ของประชาชน

# ฉายา การเมือง



ในช่วงสิ้นปี 2554 สื่อมวลชนสำนักต่างๆ ได้ร่วมกันตั้งฉายาให้กับ  
นักการเมือง ผ่านการติดตามผลงาน ซึ่งถือเป็นสีสันหนึ่งในช่วงสิ้นปี



## ตั้งโดย สื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาล

ฉายารัฐบาล : ทักษิณส่วนหน้า

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี : นายๆ นกแก้ว

นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย : ทักษิได้ไซว์ห่วย

ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี : กุมารทองคะนองศึก

พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รมว.ยุติธรรม : อินทรีหลงป่า

นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รมว.ต่างประเทศ : “ปิ้ง” เป้าเป๊ะ

พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ รองนายกรัฐมนตรี : ประแจปากตาย

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ : ปูเลง...นอง

นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รมว.พลังงาน : ไอเดียกระฉอก

นายธีระ วงศ์สมุทร รมว.เกษตรและสหกรณ์ : ชงเบ้

นายปลอดประสพ สุรัสวดี รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : ฝึเจาะปลอด



## ตั้งโดย สื่อมวลชนประจำรัฐสภา

ฉายาสภาผู้แทนราษฎร : กระดองปูแดง

ฉายาวุฒิสภา : สังกโลก

ฉายาประธานสภาผู้แทนราษฎร (นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์) : ค้อนปลอม ตราดูใบ

ฉายาประธานวุฒิสภา (พล.อ.ธีรเดช มีเพียร) : นายพลนัดชิง

ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) : หล่อดีเลย์



# งานต่อต้าน คอร์รัปชัน



เมื่อวันที่ 23 - 25 ธันวาคม 2554 มีงาน The Corruption Land ดินแดนแห่งการโกง 23 -25 ณ จัตุรัสจามจุรี ซึ่งจัดโดยภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ภายในงานมีการแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน เช่น การทุจริตนมโรงเรียน ปลากะปองเน่า การทุจริตโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่



และส่วนของกิจกรรมที่ใช้ชื่อว่า “สวนสนุกคอร์รัปชัน” มีการเล่นเกมตามซุ้มต่างๆ โดยชื่อของแต่ละเกม

จะสอดคลองหรือสื่อความหมายในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการโกงกิน และความไม่เป็นธรรมในสังคม ทำให้มีเด็กๆ น้องๆ เยาวชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นความสนุกที่ได้ข้อคิดกลับบ้านไปด้วย



ยังมีการแสดงของเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่น่าสนใจ อย่างเช่น แร็ปต่อต้านคอร์รัปชัน

ชมคลิปแร็ปต่อต้านคอร์รัปชัน

<http://youtu.be/3UjRCs1U5Ic>

ซึ่งเนื้อหาเป็นการเชิญชวนกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ